

CALIFORNIA AY PARA SA LAHAT

Upang mag-ulat ng isang
mapoot na gawa
Tumawag sa (833)866-4283
o bisitahin ang CAvsHate.org





Ang California vs Hate ay isang hindi pang-emerhensiyang sistema ng idinisenyo upang suportahan ang mga indibidwal at komunidad na naka-target para sa poot. Kasama ang mga organisasyon sa buong estado, magagawa natin gawing mas inklusibo at mas ligtas na lugar ang California para sa lahat.



MGA LAYUNIN NG PROGRAMA

- Tumulong sa mga indibidwal at komunidad naka-target para sa poot
- Tukuyin ang mga opsyon para sa mga susunod na hakbang pagkatapos ng isang gawa ng poot
- Ikonekta ang mga taong naka-target para sa poot na may kakayahang pangkultura mapagkukunan at koordinasyon ng pangangalaga serbisyo
- Pagbutihin ang insidente ng pagkapoot at krimen pag-uulat ng data upang mapahusay pag-iwas at pagtugon

KASOSYO SA CALIFORNIA LABAN SA POOT

Ang iyong boses ay mahalaga sa paglaban sa bawasan ang poot. Kailangan namin ang iyong tulong ipabatid ito sa lahat ng taga-California kritikal na mapagkukunan sa pagsisikap na suportahan ang mga tao at itigil ang pagkapoot.

- Bisitahin ang aming website nang libre, naibabahaging mga graphic at poster
- Hikayatin ang kamalayan sa pamamagitan ng pag-promote California vs Hate bilang isang mapagkukunan na ibinabahagi mo sa iyong komunidad
- Makipag-ugnayan sa **info@cavshate.org** upang makipag-ugnayan sa aming koponan para sa mas maraming pagkakata

FAQ

Paano ako mag-uulat ng poot?

Sinumang biktima ng o nakasaksi sa isang insidente ng pagkapoot o krimen sa California ay maaaring mag-ulat nito at tumanggap ng suporta anumang oras sa CAVsHate.org. Maaari ka ring tumawag sa **(833) 866-4283** Lunes - Biyernes mula 9:00 am - 6:00 pm. Kung sa labas ng mga oras na iyon, maaari mo mag-iwan ng voicemail, o maaari kang tumawag sa 211 para mag-ulat ng poot at humingi ng suporta.

Maaari kang kasalukuyang magsumite ng mga ulat online sa 15 wika at, kapag tumatawag sa hotline, maaari kang makakuha ng access sa suporta sa mahigit 200 wika.

Kung gusto mong mag-ulat kaagad ng isang krimen ng pagkapoot sa tagapagpatupad ng batas o ikaw ay papasok kasalukuyang panganib, mangyaring tumawag sa 911.

Ano ang mangyayari pagkatapos mong mag-ulat?

Ang mga tumatawag ay ikokonekta sa isang propesyonal na sinanay sa kultural na kakayahan komunikasyon at trauma-informed na mga kasanayan.

Mag-ulat ka man online o sa pamamagitan ng telepono, tatawagan ka ng isang tagapag-ugnay ng pangangalaga na mag-follow up sa iyo upang matiyak na naa-access mo ang mga mapagkukunan at suporta, kabilang ang mga serbisyong legal, pinansyal, kalusugan ng isip, at pamamagitan.

Maaari ba akong manatiling anonymous?

Oo. Ang lahat ng mga ulat ay kumpidensyal at maaaring gawin nang hindi nagpapakilala. Ikaw man o hindi mag-ulat nang hindi nagpapakilala, hindi ibubunyag ang iyong pagkakakilanlan nang walang pahintulot mo.

Kasama ba ang pagpapatupad ng batas?

Ang California vs Hate ay hindi pinatatakbo ng pulisya. Ang iyong ulat ay hindi ibabahagi sa pagpapatupad ng batas nang wala ang iyong pahintulot. Ikokonekta ka lang namin sa nagpapatupad ng batas kung hinihiling mo ito. Ang aming koponan ay maaaring magbahagi ng impormasyon tungkol sa kung paano mag-ulat sa pulisya o local mga tagausig kung kinakailangan.

Tutukuyin din ng California vs Hate ang mga sibil na legal na opsyon na hindi kinasasangkutan ng criminal legal na sistema, kapwa sa pamamagitan ng Civil Rights Department at iba pang ahensya.

Paano kung undocumented ako?

Hindi mo kailangang ibunyag ang iyong katayuan sa imigrasyon kapag nag-ulat ka sa California laban sa Poot. Ang mga serbisyo sa hotline ay ibinibigay nang libre, anuman ang katayuan sa imigrasyon.

Bakit mahalagang mag-ulat?

Pipigilan ng pag-uulat ang normalisasyon ng poot sa ating mga komunidad, at matiyak na maaapektuhan ang mga indibidwal ay nakakakuha ng tulong na kailangan nila

PAGTUKOY SA MGA GAWA NG POOT

Ano ang isang insidente ng poot?

Isang pagalit na pagpapahayag o pagkilos na maaaring udyok ng pagkiling laban sa aktwal o pinaghihinalang (mga) pagkakakilanlan ng ibang tao at/o dahil ang taong iyon ay bahagi ng isang protektadong grupo. Ang mga salarin ay maaaring udyukan ng iba't ibang diskriminasyong bias, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, bias batay sa lahi, kulay, kapansanan, relihiyon, bansang pinagmulan, oryentasyong sekswal, kasarian, o pagkakakilanlang pangkasarian. Mayroong dalawang pangunahing uri ng mga insidente ng poot - (1) mga gawa ng poot na hindi mga krimen ngunit lumalabag sa mga batas ng karapatang sibil, at (2) mga gawa ng poot na maaaring hindi lumalabag sa batas ngunit nagdudulot pa rin ng malaking pinsala sa isang komunidad

Ano ang hate crime?

Sa ilalim ng batas ng California, ang mapoot na krimen ay isang kriminal na gawaing ginawa, sa kabuuan o bahagi, dahil sa isa o higit pa sa mga sumusunod na aktwal na o pinaghihinalang katangian ng biktima: kapansanan, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, nasyonalidad, lahi o etnisidad, relihiyon, sekswal oryentasyon; o dahil sa kaugnayan ng tao sa isang tao o grupo na may isa o higit pa sa mga aktuwal o pinaghihinalang katangiang ito.